

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  
tỉnh Bình Dương)**

Kính thưa Quý Cô Bác, Anh Chị cử tri kính mến,

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026 và rất hân hạnh được giới thiệu đến đơn vị bầu cử số 12 thị xã Tân Uyên, vùng đất Chiến khu Đ anh hùng. Khi được cử tri tín nhiệm vào Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, tôi tập trung thực hiện các công việc sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, tiếp xúc cử tri lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử tri để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, chất vấn và giám sát trực tiếp thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ hai, hiện Bình Dương đang xây dựng thành phố thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò tham mưu và giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước ở lĩnh vực bưu chính – viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí – xuất bản, tôi sẽ tập trung triển khai xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, hiệu quả hoạt động của dịch vụ đô thị. Tiếp tục mở rộng hệ thống đường dây nóng 1022 trên tinh thần “những ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân được chính quyền tiếp nhận và giám sát quá trình giải quyết của các đơn vị liên quan”.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử để cung cấp dịch vụ, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch với cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất qua chiếc điện thoại thông minh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để xây dựng Làng thông minh Bạch Đằng, phát triển thương hiệu đặc sản bưởi Bạch Đằng gắn liền trải nghiệm du lịch sinh thái.

Thứ tư, chỉ đạo, giám sát các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tiếp tục chỉnh trang, bố gọn và ngầm hoá cáp viễn thông trên địa bàn để tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân theo kế hoạch đã ban hành. Kiên quyết xử lý thông tin xấu độc trên mạng Internet, gây bức xúc trong dư luận.

Tôi luôn tâm huyết và nỗ lực hết mình thực hiện Chương trình hành động này, xứng đáng với niềm tin của cử tri và của Nhân dân, góp phần xây dựng thành phố thông minh Bình Dương phát triển bền vững.

Kính chúc Quý Cô Bác, Anh Chị cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc và cuộc sống.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Phạm Văn Bông, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ  
khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương)**

Tôi tên Phạm Văn Bông, sinh năm 1966. Chức vụ hiện nay là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. Được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của dân, do dân và vì dân với chương trình hành động như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và không để người thân trong gia đình lợi dụng ảnh hưởng của mình để vụ lợi.

2. Tôi sẽ chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân kịp thời nói lên tiếng nói của nhân dân tại diễn đàn Hội đồng nhân dân tỉnh, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề về an sinh xã hội, đặc biệt là những vấn đề mà đồng bào, cử tri quan tâm, mong chờ.

3. Tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất tập trung sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy định có liên quan chặt chẽ đến đời sống của nhân dân. Quan tâm nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định còn chồng chéo, bất cập, không phù hợp nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

4. Về hoạt động giám sát, Tôi sẽ đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung giám sát có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm, mong chờ để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm, các chủ trương, chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống. Cụ thể là các vấn đề: Về phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nông thôn mới, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động, an toàn thực phẩm; phòng chống tham nhũng,...

5. Với cương vị được giao, Tôi sẽ cùng với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch hành động nhằm: (1) Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn có năng suất, chất lượng, an toàn, hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao. Gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ và phát triển

công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; (2) Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nâng cao dân trí, tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, tăng thu nhập vùng nông thôn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; (3) Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, phù hợp với định hướng, lộ trình phát triển đô thị, có cơ cấu kinh tế hợp lý, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái.

6. Để làm được những việc nêu trên của người Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri nhằm lắng nghe và phản ánh trung thực những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri với Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan nhằm kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước, trong và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Đáp ứng nguyện vọng, lòng mong đợi và sự tín nhiệm của bà con cử tri.

Tôi luôn tâm niệm, Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, vì vậy bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ năng lực; nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm của Đại biểu HĐND, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Hồ Quang Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch  
Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương)**

Tôi tên: Hồ Quang Điệp; sinh năm 1965; trình độ: Thạc sỹ kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Chính trị; chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu Tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021-2026; Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các công việc như sau:

Tôi xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri nơi mình ra ứng cử. Vì vậy, Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tham gia ý kiến đề HĐND có những quyết sách sát hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương (*như: vấn đề quy hoạch, về đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề môi trường, vấn đề an ninh trật tự...*) nhằm góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của cô bác, anh chị cử tri.

Với nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đổi mới, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động của HĐND tỉnh, được tốt hơn, chất lượng và hiệu quả hơn. Đó là: *Chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó có hoạt động chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm; thực hiện tốt công tác giám sát, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND; đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin và phối hợp, đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại biểu HĐND các cấp hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn.*

Vì cuộc sống của nhân dân và sự phát triển của quê hương chúng ta. Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét, ban hành một số Nghị quyết về các chế độ, chính sách đặc thù của địa phương nhằm động viên, thu hút các tổ chức, cá nhân tích cực hoạt động, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, trong đó tập trung trên các lĩnh vực như: *Giám sát việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo môi trường; chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông,*

*an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.*

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Võ Thị Thanh Hương, Giám đốc Viễn thông Bình Dương,  
Trưởng Đại diện của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam địa bàn  
tỉnh Bình Dương)**

---

Được sự hiệp thương giới thiệu của UB.MTTQ.VN tỉnh, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với tôi, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trọng trách; bởi vì tôi nhận thức rõ: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại biểu HĐND là những người được cử tri tin tưởng bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026:

**Trước hết**, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin, tích cực tham gia cùng với các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, họp trực tuyến, phòng họp điện tử không dùng giấy tờ, dịch vụ công trực tuyến để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ điện thoại, internet và bảo mật thông tin người dùng. Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới phục vụ trực tiếp nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân, như: dùng camera để phản ánh hiện trường, xử lý các hành vi phạm pháp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát wifi miễn phí tại khu vực tập trung đông dân cư tại các địa phương; phục vụ dạy và học trực tuyến; ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh và phục vụ sản xuất nông nghiệp; tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị 24/7 của người dân; tham gia đề án Làng thông minh Bạch Đằng... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu chương trình hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều.

**Thứ hai**, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và chịu sự giám sát của nhân dân để nắm bắt thực tiễn, kịp thời phản ánh trung thực với HĐND, cùng các cấp, các ngành nhằm giải quyết những nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân;

**Thứ ba**, trên cơ sở gắn bó chặt chẽ với cử tri, tôi sẽ phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm đến các kỳ họp HĐND tỉnh nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; cùng với các đại biểu HĐND góp ý, đề xuất ban hành những Nghị quyết sát hợp trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông gắn với giao thông, mỹ quan đô thị, phát triển nông

nghiệp nông thôn và quan tâm đến bảo vệ môi trường...Đại diện cho cử tri thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để các hoạt động đều đảm bảo đúng quy định pháp luật, phục vụ một cách tốt nhất cho nhân dân và cử tri.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù ở cương vị nào tôi cũng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương “*phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại*” như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Bí thư Đảng uỷ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm  
tra, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore)**

Kính thưa lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, lãnh đạo thị xã Tân Uyên!

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri phường Hội Nghĩa, Uyên Hưng và xã Bạch Đằng!

Tôi xin tự giới thiệu, Tôi tên là Nguyễn Văn Sung, được sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; hiện là phó Bí thư Đảng uỷ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore.

Tôi rất vinh dự và phấn khởi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, đề cử và được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương của mình, đơn vị bầu cử số 12, thị xã Tân Uyên.

Tôi nhận thức rõ đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương. Do đó, Nếu được cô bác cử tri tín nhiệm và được trúng cử vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hết mình thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong đó có một số công việc trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Tôi sẽ dành nhiều thời gian để gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu và phản ánh trung thực đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và đời sống của nhân dân.

Thứ hai, tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của mình, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đề xây dựng các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà.

Thứ ba, với kinh nghiệm hơn 23 năm trong công tác đào tạo nghề, tôi sẽ cùng với tập thể đơn vị và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết tâm thực hiện hiệu quả chương trình đột phá của tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà Nghị quyết tỉnh đảng bộ khoá XI đã đề ra và kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong năm 2020. Trong đó, tôi chú trọng tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn kiểm

định chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn trình độ quốc gia, khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, tôi cùng với các sở, ban, ngành tham mưu các cấp có thẩm quyền về các chế độ, chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người học nghề và doanh nghiệp tham gia dạy nghề để thực hiện hiệu quả đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 và thực hiện thành công mô hình 3 nhà (Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp) trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, góp phần khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo định hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Thứ tư, Tôi sẽ không ngừng phấn đấu, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực và làm việc hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách của người cán bộ, đảng viên, đại biểu của HĐND, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Rất mong nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của cô bác cử tri để tôi có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương mình.

Trên đây là chương trình hành động ứng cử của tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và cô bác cử tri đã quan tâm theo dõi. Kính chúc các đồng chí và cô bác cử tri nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn !